

# INET พร้อมแล้วกับการเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล



ล่าสุด INET ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority : Thailand NRCA) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ถือเป็น Certificate สำหรับใช้เป็นลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากลให้กับภาคธุรกิจ และบุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือ Confirm Order ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่มีสิทธิออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียง 2 รายในประเทศไทยเท่านั้น โดยทาง INET ได้รับการประกาศการรับรองเป็นรายที่ 2 ของประเทศไทยในนาม INET CA

ปัจจุบันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้กระดาษ ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของ “ความปลอดภัยของข้อมูล” เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถถูกเปิดอ่าน หรือแก้ไข บิดเบือนได้ในขณะส่ง หรือเก็บรักษา ซึ่งด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้ การจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัล จึงมีความสำคัญในการสร้างให้เกิดความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากลายมือชื่อดิจิทัลเป็นเหมือนการยืนยันตัวตนบุคคล เมื่อมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลที่เอกสารแล้ว จะถือว่าเอกสารนั้นถูกส่งมาจากบุคคลนั้นจริง ๆ โดยผู้รับเอกสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อดิจิทัลได้ และสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้ว่าการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการลงลายมือชื่อดิจิทัลไปแล้วหรือไม่ นอกจากนี้เมื่อมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลแล้วจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการทำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันจะเห็นองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หันมาทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือผ่านการลงลายมือชื่อดิจิทัลกันมากขึ้น เช่น ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) และเอกสาร PO online เป็นต้น

ทั้งนี้ INET พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นการสื่อสารที่มีความมั่นคง  
ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้กระดาษ  
(Paperless) ด้วยบริการออกไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และบริการแพลตฟอร์มลงลายมือชื่อดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ มั่นใจ  
คุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 2 บริการได้ที่  
<https://ca.inet.co.th>